



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน โทร. ๕๘๕๙

ที่ พณ ๑๑๐๔/

วันที่

สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ความเห็น/คำสั่ง

เพื่อโปรดพิจารณา

๑. เรื่องเดิม

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๒๘๕๐๒ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอให้กระทรวงพาณิชย์เสนอความเห็นเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี (เรื่องเดิมดังแนบ)

๒. ข้อเท็จจริง

ผลการประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ มีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

๒.๑ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซึ่งรวมถึงความคืบหน้าในการพัฒนาบริการและเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการส่งเสริม Best Practice และยกระดับ LSPs ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการสนับสนุนการขยายเครือข่าย LSPs อาทิ การสร้างเครือข่ายพันธมิตร LSPs กับธุรกิจการค้าต่างๆ

๒.๒ รับทราบความคืบหน้าและเห็นชอบแนวทางปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง วัตถุดิบทราย) ตามที่คณะกรรมการปรับลดขั้นตอนฯ ได้รายงานและนำเสนอที่ประชุมฯ โดยในส่วนของสินค้าข้าว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายชัยณรงค์ โชไชย) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานปรับลดขั้นตอนฯ การค้าสินค้าข้าว ได้รายงานที่ประชุมถึงความคืบหน้าการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบต่อกระบวนการที่ปรับลดแล้วและข้อเสนอแนะสิ่งที่จะดำเนินการ โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และรายงานต่อคณะกรรมการ กบส. ทุก ๖ เดือน (เอกสารแนบ)

๒.๓ เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบการกำกับดูแลและพัฒนาระบบ NSW เพื่อรองรับพัฒนาระบบงานแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๓. ความเห็น/ข้อสังเกต

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับผลการประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ตามที่ สศช. เสนอ ทั้งนี้ มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๑ ในการส่งเสริมการขยายเครือข่าย LSPs ควรมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มพันธมิตรระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ในต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ LSPs ไทยออกไปร่วมลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดข้อจำกัดและเพิ่มโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคของสินค้าไทยและ CLMV โดยเฉพาะในตลาดจีน

๓.๒ การอำนวยความสะดวกทางการค้าของไทยในต่างประเทศ ในการสนับสนุนการขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ อาจจำเป็นต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์การค้ารองรับฐานการผลิตและการส่งออกของไทยที่จะขยายออกไปในต่างประเทศมากขึ้นในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเรียน รมว.พณ. เพื่อลงนามในบันทึกเรียนเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ดังแนบด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง



ที่ พณ ๑๑๐๔/

กระทรวงพาณิชย์
๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๘๕๐๒ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอความเห็นกระทรวงพาณิชย์ เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับผลการประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ตามที่ สศช. เสนอ ทั้งนี้ มีความเห็นเพิ่มเติมว่าในการส่งเสริมการขยายเครือข่าย LSPs ควรมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มพันธมิตรระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ในต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ LSPs ไทยออกไปร่วมลงทุนในต่างประเทศเพื่อลดข้อจำกัดและเพิ่มโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคของสินค้าไทยและ CLMV โดยเฉพาะในตลาดจีน นอกจากนี้ในการสนับสนุนการขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ อาจจำเป็นต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์การค้ารองรับฐานการผลิตและการส่งออกของไทยที่จะขยายออกไปในต่างประเทศมากขึ้นในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๕๘๕๙

โทรสาร ๐ ๒๕๐๗ ๗๐๐๗